

## **Thiết Bị Điện Tử Cá Nhân và Truyền Thông Xã Hội – Học Sinh\*\***

Học sinh có thể sử dụng và sở hữu các Thiết Bị Điện Tử Cá Nhân (PEDs) trên địa phận của khu học chánh bao gồm cả các phương tiện chuyên chở được chấp thuận của khu học chánh nhưng phải tuân theo những điều sau đây:

1. PEDs sẽ được sử dụng theo cách góp phần vào một cộng đồng trường học an toàn, thích hợp và tập trung. Việc sử dụng của học sinh không được làm gián đoạn tiến trình giáo dục, môi trường, các chương trình hay hoạt động của trường học, hoặc bằng bất cứ cách nào có thể vi phạm pháp luật, bất kỳ chính sách nào của Ban Quản Trị<sup>1</sup>;
2. Với sự đồng ý của giáo sư trong lớp hay nhân viên hữu trách, học sinh có thể dùng PEDs để truy cập internet và để trao đổi thông tin và/hoặc là hợp tác với các học sinh khác và/hoặc nhân viên của trường vì mục đích giáo dục/liên quan đến trường. Nếu không được chấp thuận, PEDs, điện thoại di động và các máy móc để nghe/video kỹ thuật số khác sẽ phải tắt và giữ ngoài tầm mắt suốt thời gian giảng dạy/trong lớp học hoặc vào bất kỳ thời điểm nào khác nếu việc sử dụng thiết bị đó gây gián đoạn môi trường trường học;
3. Bao giờ học sinh cũng được kỳ vọng biết sử dụng tất cả các trang mạng Internet một cách thích nghi. Tuyệt đối cấm không được dùng bất kỳ máy chủ thay thế nào khác để tránh né các biện pháp an ninh của khu học chánh;
4. Các PED khi sử dụng mà vi phạm pháp luật, chính sách của Ban Quản Trị, quy chế hành chính, các quy tắc trường học được phê chuẩn hoặc có thể là một sự gián đoạn của môi trường trường học, có thể bị tịch thu và giao cho văn phòng trường. PED có thể được trả lại sau khi thông báo cho phụ huynh, họp, tạm giam, đuổi học, trục xuất và/hoặc chuyển đến cơ quan công lực nếu cần;
5. Học sinh chỉ có thể truy cập các trang mạng truyền thông xã hội nếu hội đủ điều kiện hợp lệ của nhà cung cấp dịch vụ và nếu được giáo viên lớp học hoặc một nhân viên có thẩm quyền chấp thuận. Khu học chánh sẽ không chịu trách nhiệm về những thông tin hay ý kiến đóng góp của học sinh đăng trên các trang mạng truyền thông xã hội;
6. Các thiết bị có khả năng chụp hình hoặc thu âm sẽ không được sử dụng cho các mục đích đó trong khi ở trong địa phận khu học chánh hoặc trong khi có học sinh tham gia các hoạt động do khu học chánh bảo trợ trừ khi được vị hiệu trưởng hoặc người được ủy quyền cho phép trước.

---

<sup>1</sup>Việc thu thập, truyền bá, truyền tải, hoặc chia sẻ các hình ảnh khiêu dâm, tục tĩu, hoặc hình ảnh bất hợp pháp khác, dù bằng cách chuyển dữ liệu điện tử hay bằng cách khác (thường được gọi là nhắn tin, sexting, gửi điện thư, ...) có thể phạm tội tiêu bang và/liên bang. Bất kỳ người nào thu thập, phổ biến, chuyển đi, hoặc chia sẻ hình ảnh khiêu dâm, tục tĩu, hoặc hình ảnh bất hợp pháp khác sẽ bị báo cáo cho cơ quan công lực và/hoặc là cơ quan tiêu bang hay liên bang có thẩm quyền khác.

Cấm không được phổ biến khi không được cho phép các bức ảnh hoặc phim được chụp trong ngày đi học hoặc trong các hoạt động do trường bảo trợ;

7. Khu học chánh sẽ không chịu trách nhiệm về những PED được đem vào địa phận khu học chánh hay trong các sinh hoạt do khu học chánh bảo trợ;
8. PEDs có thể được sử dụng như máy trợ giúp học tập điện tử trong ngày đi học nếu được cung cấp như một phần của kế hoạch giáo dục cá nhân của học sinh (IEP) hoặc kế hoạch 504 hoặc với sự chấp thuận của giáo viên lớp học hoặc một nhân viên liên hệ;
9. Cấm không được sử dụng PEDs dưới bất kỳ hình thức nào để gửi hoặc nhận các mẫu tin, dữ liệu hoặc thông tin có thể đe dọa đến tính trung thực của việc học, góp phần tạo nên điều bất chính về mặt học vấn;
10. Tuyệt đối cấm sử dụng PEDs dưới bất kỳ hình thức nào vi phạm sự bảo mật hoặc quyền riêng tư của cá nhân khác;
11. Học sinh phải tuân theo bất cứ quy định bổ túc nào của nhà trường được thiết lập bởi vị hiệu trưởng và các quy tắc của lớp học đã được hiệu trưởng hoặc người được chỉ định chấp thuận về việc sử dụng PED hợp lý.

Nói chung Khu Học Chánh thực hành cung cấp các thiết bị điện tử cho học sinh để truy cập các chương trình, ứng dụng, hoặc tài liệu được sử dụng trong chương trình giảng dạy. Một học sinh có thể xin phép giáo viên của họ sử dụng PED riêng để truy cập vào chương trình giảng dạy. Các học sinh được phép sử dụng thiết bị riêng của chính họ sẽ được Khu Học Chánh cho phép truy cập vào các ứng dụng hoặc tài liệu điện tử sẵn có như là các cho học sinh dùng các thiết bị do Khu Học Chánh cung cấp.

Nếu sự yêu cầu của học sinh về việc sử dụng PED bị từ chối, học sinh có thể gửi thư khiếu nại lên cho giáo viên. Giáo viên, với sự cố vấn của cấp chỉ huy, sẽ có một văn bản trả lời sự khiếu nại.

\*\* Được dùng trong quy định này, thuật ngữ cha mẹ bao gồm người giám hộ theo pháp lý hay người có liên hệ cha mẹ. Tình trạng và nghĩa vụ của người giám hộ theo pháp lý được định nghĩa trong ORS 125.005 (4) và 125.300 - 125.325. Sự minh định một cá nhân có hành xử trong liên hệ cha mẹ với mục đích xác định nơi cư ngụ hay không, tùy thuộc vào sự đánh giá những yếu tố liệt kê trong ORS 419B.373. Sự minh định cho những mục đích khác tùy thuộc vào sự đánh giá những yếu tố này và quyền hạn của luật sư căn cứ vào ORS 109.056. Đối với học sinh thuộc chương trình giáo dục đặc biệt, cha mẹ còn bao gồm cha mẹ thay thế, một học sinh trưởng thành mà quyền dân sự đã được chuyển giao và cha mẹ nuôi như đã được định nghĩa trong OAR 581-015-2000.